

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH TẠI CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC

PHẠM Xuân
-xít v

Theo nghị quyết của UNESCO về kỷ niệm các danh nhân thế giới, năm 1990 các quốc gia viên bằng nhiều hình thức khác nhau đã kết hợp kỷ niệm trọng thể 100 năm ngày sinh của Hồ Chí Minh với việc làm rõ tầm vóc to lớn của những tư tưởng nhân văn và sự nghiệp giải dân tộc của Người. Trong những hoạt động kỷ niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh được tiến hành hòa liên bang Đức, đáng chú ý nhất là cuộc hội thảo khoa học quốc tế mang tên *Hồ Chí Minh phát triển của phong trào cộng sản ở Việt Nam* tổ chức tại Trường Đại học Tổng hợp Passau

Passau là một thành phố cổ nằm trên một vùng đất sơn thủy hữu tình, nơi gặp gỡ của sông Danuýp, sông Inn và sông Ilz, giáp biên giới nước Áo. Thành phố cổ Passau còn giữ được như vẹn nguyên những công trình kiến trúc từ thời La mã, đặc biệt là ngôi nhà thờ Thánh Steđan dần ống (orgue) lớn nhất thế giới. Với bề dày lịch sử trên 2.000 năm, với vị trí thiên nhiên thành phố cổ Passau trở thành nơi hội tụ du khách bốn phương và nhanh chóng trở thành trung tâm thương mại và văn hóa không chỉ của miền Đông Bavaria nước Đức mà của toàn châu Âu. Bắt đầu năm 1952, hàng năm vào những tháng hè đẹp nhất (tháng sáu, tháng bảy và tháng tám) Festival "châu Âu" được tổ chức tại đây và đã trở thành truyền thống nổi tiếng. Cũng vì thế mà năm 1970 phủ Cộng hòa liên bang Đức quyết định thành phố Passau là một *thành phố đại học*. Năm 1970 trường Đại học Tổng hợp Passau ra đời, đặt trong Tu viện Thánh Nicôla được xây dựng từ năm 1070, với các khoa như Khoa học nhân văn, Luật, Kinh tế, Nghệ thuật, Toán, Khoa học máy tính, Thần học. Trường Đại học Tổng hợp Passau có 6.000 sinh viên, trong đó có nhiều sinh viên quốc tế theo học nhiều ngành khoa học.

Cuộc Hội thảo khoa học quốc tế về danh nhân Hồ Chí Minh được tổ chức trong một không gian lịch sử kỳ thú, vào một thời gian lý tưởng. Công lao đó thuộc về Khoa Nghiên cứu Đông Nam Á, Giáo sư Tiến sĩ Bernhard Dahm lãnh đạo và sự tài trợ kinh phí của Công ty nổi tiếng Volkswagen. Hội thảo khoa học đã thu hút nhiều học giả nổi tiếng, nhiều gương mặt sử học quen thuộc như về Việt Nam như Philippe Devillers, Christiane Pasquel - Rageau, Lê Thành Khôi (Pháp), Wilfried Duiker (Mỹ), David Marr (Otxtraylia), Enrica Colloti Pischel (Italia), Wilfried Lulei (Đông Đức) và những nhà nghiên cứu trẻ đầy triển vọng như Stein Tennysson (Na uy), Irene Norlund (Đan Mạch).

Hội thảo khoa học quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh khai mạc trọng thể lúc 8h30 sáng ngày 21-6-1990 tại giảng đường số 403 với lời chào mừng của Chủ tịch Viện Đại học Passau, Giáo sư K. H. Ploek và đại diện Công ty Volkswagen, Tiến sĩ Michael Lackner. Hội nghị làm việc diễn ra trong 5 ngày với 5 cụm đề tài:

1. Những năm nền tảng (1890 - 1925)
2. Sự phát triển 1926 - 1945.
3. Chiến tranh Đông Dương I

l tình cảm ủ tịch nước Việt nam dân chủ cộng hòa (1954 - 1969).

trường
hĩa cộng
Hồ Chí Minh: Con người và huyền thoại.

vô sản sử dụng chính thức trong hội thảo khoa học là tiếng Anh và tiếng Pháp. Mỗi báo cáo và những 1 giờ, trong đó có 20 phút trình bày báo cáo khoa học của mình và 40 phút trả lời

ong tác
hống th
là thính giả đặt ra. Với cung cách làm việc như vậy, hội thảo thực sự là một cuộc sinh

ng h Việt Nam tham gia hội thảo gồm: GS Phan Huy LÊ, GS Đinh Xuân Lâm, GS Đặng Xuân
th uyển Duy Quý, PTS Phùng Hữu Phú, PTS Phạm Xanh. Đoàn chúng ta đã tham gia hầu hết
lữnhững cụm đề tài của hội thảo. Chính đoàn Việt Nam đã tạo ra cho hội thảo một bầu không
mở, chân tình bằng việc cung cấp cho người nghe những thông tin mới về công cuộc đổi mới
ng ta, bằng những thành quả mới nhất mà giới nghiên cứu chúng ta đã đạt được trong việc
cứu thân thể và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bằng những hoạt động năng nổ, tích
vài hội thảo, đoàn Việt Nam bước đầu đã tạo nên những cơ sở cần thiết cho sự hiểu biết lẫn
i sự hợp tác nghiên cứu trong lĩnh vực lịch sử của các trung tâm nghiên cứu Việt Nam ở nước
hư ở Cộng hòa liên bang Đức, Pháp, Mỹ, Ostraylia, Italia v.v...

ội thảo khoa học về Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Passau đã thành công tốt đẹp. Điều đó không chỉ
hề hiện trong quá trình hội thảo mà đã được kiểm nghiệm qua những đánh giá của các phương
ng tin đại chúng ở đây. Sau hội thảo có 3 tờ báo lớn ở Cộng hòa liên bang Đức đã đưa tin và
ận về Hội thảo khoa học quốc tế này.

heo sự đánh giá của những người tham dự hội thảo cũng như dư luận báo chí thành công của
o không chỉ giới hạn trong biên giới nước Đức mà có khả năng lan tỏa rất lớn.

ự thành công của Hội thảo dĩ nhiên trước hết là do tài tổ chức và nhiệt tình của GS Bernhard
cùng những người cộng sự, sự hoạt động tích cực của tất cả những người tham gia và của
Đại học Tổng hợp Passau. Ngoài ra phải kể tới phần đóng góp không nhỏ giúp cho hội nghị
công là tình cảm cũng như việc làm của những Việt kiều trí thức tại Cộng hòa liên bang Đức
ng xa Tổ quốc nhưng luôn luôn hướng về đất nước thân yêu, đã giúp đỡ rất nhiều đoàn Việt
trong việc đưa đón, đi lại, tham quan, tạo điều kiện cho Đoàn hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ.

Passau, những ngày cuối tháng Sáu 1990.